



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีโค  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่ เทศบาลตำบลเมืองศรีโค ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตลอดจนการประมวลผลคะแนนทุกภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา โดยเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังนี้

๑. พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สอบได้ลำดับที่	หมายเหตุ
๐๐๒	นางสาวรัตนา แก้วงาม	๑	

๒. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) (กองการศึกษา)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สอบได้ลำดับที่	หมายเหตุ
๐๐๔	นางเยาวลักษณ์ ศรีรักษา	๑	

๓. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน (กองคลัง)

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	สอบได้ลำดับที่	หมายเหตุ
๐๐๒	นางสาวอรุญา เกษมพร	๑	

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเมืองศรีโค ได้กำหนดเงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้งตามประกาศ ดังนี้

๑. บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง แต่ถ้ามมีการดำเนินการเลือกสรรตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก เว้นแต่ในกรณีที่ได้มีการเรียกตัวผู้ได้รับการเลือกสรรผู้ใดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุไปแล้ว บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรครั้งก่อนยังคงมีผลใช้ได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรนั้นมีอายุครบ ๑ ปี หรือวันที่ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้วแต่กรณี

๒. ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเรียงตามลำดับที่ในบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรในแต่ละตำแหน่ง ตามตำแหน่งว่างของเทศบาลตำบลเมืองศรีโค ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จังหวัดอุบลราชธานี

๓. กรณีผู้ได้รับการเลือกสรรตามบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรที่ขึ้นบัญชีไว้ ถูกเรียกให้มา รายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งในเทศบาลตำบลเมืองศรีโค หากผู้ได้รับการเลือกสรรไม่มารายงานตัว หรือไม่ประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่เรียกให้มารายงานตัว ถือว่าผู้นั้น ได้สละสิทธิรับการบรรจุและ แต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๔. ในการสอบครั้งนี้ ผู้เข้าสอบได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรแล้ว หรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม จะถือว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติ โดยจะไม่บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในกรณีได้ถึงลำดับที่ที่บรรจุ หรือจะพิจารณาให้ ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วเนื่องจากขาดคุณสมบัติ

อนึ่ง สำหรับผู้ได้รับการเลือกสรรในลำดับต้นที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามอัตรา ตำแหน่งว่าง เทศบาลตำบลเมืองศรีโค จะได้รับหนังสือแจ้งให้มารายงานตัวอีกครั้งหนึ่ง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ร้อยตำรวจตรี

( วีระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์ )

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีโค